
 



 



ค ำน ำ 

  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT) 
เพ่ือรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงความคืบหน้า 
ในการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
การควบรวมกิจการของบริษัท เคเบิลใต้น  าโครงการ ASEAN Digital Hub 
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
เสริมสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการท างานร่วมกัน  
ซึ่งภายหลังการเดินทางดังกล่าวได้เสร็จสิ นลง คณะกรรมาธิการ 
จึงได้จัดท าสรุปผลการเดินทางเพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยเป็นเอกสารที่รวบรวมล าดับความ
เป็นมาของการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ  
ในช่วงเวลาเริ่มต้นช่วงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ทางดิจทัิลและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในระยะต่อไป 

 คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี  
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้ที่ได้น าไปศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง 
รวมทั งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางครั งนี อันเป็นผล 
ให้การด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
   พลเอก  

     (อนนัตพร  กาญจนรตัน์) 
                      ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
   วุฒิสภา 



 



บทสรุปผู้บริหาร 

 
เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา น าโดย พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
และนายสมชาย  เสี ยงหลาย กรรมาธิการ ได้ เดินทางถึ ง 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ 
กร รมการบริ ษัท  และรั กษาการกรรมการผู้ จั ด ก า ร ใหญ่   
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัท 
และคณะ ให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมาธิการมีข้อคิดเห็นในภาพรวม
ต่อการด าเนินงานของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการเน็ตประชารัฐ 

 ๑) ควรมีการส ารวจจุดติดตั้งกระจายสัญญาณโครงการ 
เน็ตประชารัฐใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาทบทวนจุดติดตั้ง 
ที่อาจไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานหรือชุมชนมีความเจริญแล้ว  
เพ่ือน าไปติดตั้งทดแทนในจุดที่มีความต้องการใช้งานต่อไป เนื่องจาก
จากการเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการเพ่ือติดตามประสิทธภิาพ
การใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับประชาชนผู้ใช้งานในพ้ืนที่ พบว่า การให้บริการ 
บางพ้ืนที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น จุดติดตั้งไม่เหมาะสม ความแรงของสญัญาณ
ไม่เพียงพอ เนื่องจากระยะการกระจายสัญญาณไม่ไกล ความเร็ว 
ในการใช้งานน้อย อีกทั้งได้ด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลากว่า ๕ ปีแล้ว  



ข 
 

 ๒) ควรด าเนินการพิจารณาศึกษาหาแนวทางหรือแผนการ
พัฒนาต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐในระยะยาวให้ยั่งยืนได้อย่างไร 
รวมถึงการลดความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างโครงการเน็ตประชารัฐ 
ของกระทรวงฯและโครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล ของ กสทช.  
เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นมากจนเกินไป 

  ๓)  ควรเร่ งด า เนินการประชาสัม พันธ์ ให้ประชาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความส าคัญ
ของการให้บริการอินเทอร์ เน็ตฟรีจากโครงการเน็ตประชารัฐ  
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนได้เกิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้คุ้มค่า 
กับการลงทุนจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  

  ๔) ควรมีการพิจารณาศึกษาหาแนวทางที่จะท าให้ผู้ใช้งานเดิม
ยังคงใช้งานอินเตอร์เน็ตจากโครงการเน็ตประชารัฐต่อไป หรือมีความถี่
ในการเข้าใช้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการมีจ านวนผู้ใช้งานมากขึ้น 
หรือความถี่ในการเข้าใช้งานมากยิ่งขึ้นจะเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้ได้รับงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือมาบริหารจัดการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 

  - ควรมีความชัดเจนในเรื่องแผนการรองรับเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศภายหลัง
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน รวมทั้งค านึงถึงลูกค้าผู้ใช้บริการด้วย 
  ๓. การควบรวม บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 ๑) ควรมีการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในโครงสร้าง
องค์กรของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ภายหลังการควบรวมเพื่อให้มี
ความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือแข่งขัน 
ทางธุรกิจมากกว่าการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่คณะกรรมการบริหาร  



ค 
 

  ๒) ควรมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ต่าง ๆ เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย  
หรือต่างประเทศ เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรต่อไป 
 ๔. เคเบิลใต้น ้าโครงการ ASEAN Digital Hub 

 ๑) ควรด าเนินการศึกษาหาแนวทางให้ผู้ให้บริการหรือ 
Operator ต่าง ๆ ภายในประเทศมาใช้บริการของ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ หากมีผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นราคาต่อยูนิตก็จะถูกลง ท าให้บริษัท 
มีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคามากขึ้น 
  ๒) ควรเป็นการเสนอขายแก่ Content Provider ในลักษณะ
เป็น Package คล้าย BOI โดยการเช่าวงจร การเช่าพื้นที่ Data Center 
และการใช้ Cloud บริการ Cyber Security 
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สรุปผลการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมาธกิารการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕  

ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 
 

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา น าโดย พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
และนายสมชาย   เสี ยงหลาย กรรมาธิการ ได้ เดินทางถึ ง 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ 
กร รมการบริ ษัท  และรั กษาการกรรมการผู้ จั ด ก า ร ใหญ่   
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัท 
และคณะ ให้การต้อนรับ 
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 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขยายโครงข่าย Fiber Optic  
ไปยัง ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านเป้าหมาย ติดตั้งโครงข่ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(Wi-Fi) หมู่บ้านละ ๑ จุด ความเรว็ ๓๐/๑๐ Mbps (Download/Upload)  

 การให้บริการ Free Wi-Fi ณ จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ  
การบ ารุงรักษาและระบบบริหารจัดการโครงข่าย ในลักษณะเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ปรับเพ่ิมความเร็วเป็น ๑๐๐/๕๐ Mbps (Download/Upload) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ณ จุด Free Wi-Fi 
๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 

 
 

 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการขยายโครงข่าย  
Fiber Optic รวม ๑,๖๗๑ แห่ง ได้แก่ 
 ◊ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ๑,๑๔๑ แห่ง 
 ◊  โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต าบล และสุขศาลา
พระราชทาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ านวน ๔๘๔ แห่ง 

ประเด็นโครงการเน็ตประชารัฐ 

การด าเนนิโครงการเน็ตประชารัฐ 

การติดตั้งโครงข่ายงบ Big Rock 



๓ 
 

 ◊ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๓๖ แห่ง
 ◊ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๑๐ แห่ง 

 ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ส านักปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 ส านักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รับไว้ใน
ราชการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และแจ้งว่าจะช าระค่าบริการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 
 
 

 

 บมจ.  โทรคมนาคมแห่งชาติ  ให้บริการอินเทอร์ เน็ต 
บ ารุงรักษาและบริหารจัดการโครงข่ายโครงการเน็ตประชารัฐ  
และโครงการงบ Big Rock ด้วยงบประมาณของ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ มาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
ตามล าดับ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อ 
การใช้งานของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

 ส านักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีหนังสือ
เรื่องการโอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการงบ 
Big Rock ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ◊ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  
 - ส่งมอบพัสดุโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการงบ 
Big Rock ให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อหักกลบลบหนี้  
  

สถานะปัจจุบนั 



๔ 
 

 ◊ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)  
   เพ่ือโอนภารกิจการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
ประจ าหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ให้กับส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในระหว่างการโอนภารกิจ
ให้กับท้องถิ่น  
  ทั้งนี้ ส านักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ได้มีหนังสือขอให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
ในระหว่างการโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
  กรณีนี้ หากยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับส านักปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม  บมจ.  โทรคมนาคมแห่งชาติ   
จะต้องรับภาระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  
ซึ่งในขณะนี้  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณา 
การให้ส่วนลดค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบ ารุงรักษา และค่าบริการจัดการ
ระบบฯ ให้กับส านักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
  ปัจจุบัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างจัดท าแผน
ธุรกิจและประเมินมูลค่าทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ  
และโครงการงบ Big Rock 
  



๕ 
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 การเร่งประชาสัมพันธ์ “ผู้น าชุมชน” ท าให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น  
 มีการสร้างเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐตาม  Road map  

ท าให้มีจ านวนผู้ใช้งานเพ่ิมมากขึ้น การด าเนินการเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ ณ จุด Free Wi-Fi เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

 

 การให้บริการในเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนในพ้ืนที่โครงข่าย 
เน็ตประชารัฐ ให้บริการแก่ประชาชน จ านวน ๕๔๖ ,๕๓๐  Port  
ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด 
 
 
 
 

 จุด Free Wi-Fi ในหมูบ่้านเดิม ๒๔,๗๐๐ จุด  
 ติดตั้งจดุ free Wi-Fi เพิ่มเตมิในหมูบ่้านขนาดใหญ่  
 ลู กค้ าที่ เ ป็ น จุ ด ติ ด ตั้ ง  Free Wi- Fi ส่ วน ง าน ร าชกา ร  

หน่วยงานของรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับการบริการ 
และติดต่อราชการ  

 ลูกค้าทั่วไปในส่วน Open Access เน็ตประชารัฐและ Big Rock  
 ลูกค้าทั่วไปในส่วนต่อขยายโครงการเน็ตประชารัฐ 

การด าเนนิการเพื่อให้มกีารใช้ประโยชน์  

ณ จุด Free Wi-Fi เพิ่มขึ้น 

การให้บริการในเชิงพาณิชย์แก่ประชาชน 

ในพื้นที่โครงข่ายเน็ตประชารัฐ 

 

แผนการให้บริการลูกค้าภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ 
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 ๑. ความชัดเจนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ 
 ๒. ท าความตกลงที่ชัดเจนระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมในฐานะคู่สัญญา และ บมจ.  โทรคมนาคมแห่งชาติ   
ในการพิจารณารับโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
 ๓. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ควรได้รับการสนับสนุน 
อย่างต่อเนื่อง ในการอนุญาตให้พาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์ 
ตลอดจนการบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ รวมถึงการด าเนินการใด  ๆ  
ท่ีกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความร่วมมือ 
ในการอนุญาตและยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ยกเว้นภาระภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  อันเกิดจาก 
การรับโอนทรัพย์สินจั ดสรรงบประมาณให้กระทรวงดิจิทั ล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือช าระหนี้ส่วนที่คงเหลือ หากทรัพย์สิน 
ที่ประเมินมีมูลค่าต่ ากว่าจ านวนหนี้ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมค้างช าระ 

ประเด็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  

เสนอความเห็นต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

เรื่อง การโอนทรพัย์สินโครงการเน็ตประชารัฐ 

และโครงการงบ Big Rock 
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 ๕. มอบหมายให้หน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล 
และจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. เร่งรัดให้หน่วยงานเป้าหมายทั้งหมดแจ้งความประสงค์ 
ขอใช้งานโครงข่ายฯ โครงการงบ Big Rock ให้ครบถ้วน  
 

 
 
 

 ๑. งบประมาณในการให้บริการอินเทอร์เน็ต  บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และโครงการ Big Rock 
ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงมกราคม ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕,๑๒๒.๕๔๒ ล้านบาท และส าหรับการให้บริการในอนาคต  
 ๒. งบประมาณการขยายจุดให้บริการฟรี Wi-Fi 
 
 
 
 

 ในส่วนของดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศไทยได้มีการ
ด าเนินงานไปในระดับหนึ่ง ตั้งแต่ได้รับมอบสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สิน 
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต่อจาก บมจ. ไทยคม  
ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานฯ ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานภายใน ๑๒ เดือน 
ตั้งแต่กันยายน ๒๕๖๔ มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 

การขอรับการสนับสนนุ 

 

ประเด็นดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ 
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 ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิได้มีการชี้แจงรายละเอียดดงันี้ 
 ปัจจุบัน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญ

ในด้าน Ground Segment แต่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญและความช านาญ
ก า ร ใ น ด้ า น  Space Segment ปั จ จุ บั น ยั ง ใ ช้ วิ ธี  Outsource 
ผู้ เชี่ยวชาญจาก บมจ.ไทยคม ให้ปฏิบัติการควบคุม (Operate) 
ดาวเทียม ด้าน Space Segment อยู่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่  
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งล่าสุด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังไม่สามารถหา
ผู้เชี่ยวชาญมา Operate ได้และจะขอความอนุเคราะห์ บมจ.ไทยคม 
ช่วยด าเนินการ Operate ดาวเทียมไปก่อน 

 ปัจจุบัน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ อยู่ในขั้นตอนการตรวจ
และทดสอบเพ่ือตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ที่ได้ รับมอบสิทธิมาบริหาร  
มีความครบถ้วนหรือไม่และสามารถที่จะใช้งานได้จริงหรือไม่ 

 ปัจจุบัน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ อยู่ในขั้นตอนท าสัญญา
เช่ าที่ กั บทางด้ านกรมธนารั ก ษ์ เ พ่ือ เช่ า พ้ืนที่ บริ เ วณแคราย  
เพื่อด าเนินการต่อไป 

 แผนการด าเนินงานกับลูกค้ารายเก่ารวมถึงการจัดท า
แผนการตลาด อัตราค่าบริการ ซึ่งได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ท าสัญญา NDA กับบริษัทผู้ผลิต
แล้ว เ พ่ือที่ จะสืบทอดองค์ความรู้ ในการ Operate ดาว เทียม 
(เช่นเดียวกับที่ บมจ.ไทยคม ด าเนินการกับบริษัทผู้ผลิตดาวเทียม)  
แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลที่สาม เช่น จากกระทรวงกลาโหม 
GISTDA เป็นต้น ท าให้ยังมีปัญหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ดังนั้น  
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ น่าจะเป็นผู้ที่ท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
เหล่ านี้ อี กครั้ งหนึ่ ง ในภาพรวมของดาวเทียมแต่ อาจไม่ รวม 
การปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม 



๑๑ 
 

 ปัจจุบันทรัพย์สินทั้ งหลายยังเป็นของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพียงแต่กระทรวงได้ท าการมอบสิทธิให้   
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้บริหารจัดการ โดยต้องมีบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามสัญญามอบสิทธิของกระทรวง ผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่ได้รับจากการบริหารจัดการดาวเทียมก็ต้องมีการจ่ายกลับไป 
ที่กระทรวง ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ค่าตอบแทนคงที่ (Fixed fee) 
ท่ีประมาณปีละ ๘ ล้านบาท และหากมีผลก าไรจะได้รับค่าตอบแทน 
แบบผันแปร (Add fee) จากก าไรสุทธิในอัตรา ๑๐ เปอร์เซ็นต์  
 
 
 
 

 ๑. ปัญหาเรื่องการสรรหาบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ต้องเป็นวิศวกร 
ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการควบคุมและบริหารจัดการ
ดาวเทียม เพ่ือมาท างานประจ าที่สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี 
 ๒. ปัญหาเรื่ องสถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี   
ยังไม่ถูกจัดอยู่ในโครงสร้างปัจจุบันของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 
ท าให้การแต่งตั้งโยกย้ายต าแหน่ง และผลตอบแทนยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 ๓. ปัญหาเรื่องความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการ
ปฏิบัติการ  Space segment ของดาวเทียมที่ท า ให้ผู้ ใช้บริการ  
และบริษัทประกันภัยเชื่อมั่นว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถ
ปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 ๔. ปัญหาข้อจ ากัดของการลงนาม NDA กับบริษัทผู้ผลิตดาวเทียม
ที่ห้ามมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกฎหมาย ITAR ให้บุคคลที่สาม 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 



๑๒ 
 

ท าให้การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญฯ และนิติบุคคลเพื่อช่วยด าเนินการควบคุม
ดาวเทียมมีข้อจ ากัด 
 ๕. ปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการบริหาร
จัดการดาวเทียมจากการครอบครองทรัพย์สินจากกระทรวง 
ที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งส่วนที่จับต้องได้ (Tangible devices) และไม่สามารถ
จับต้องได้ (Intangible devices) เช่น อุปกรณ์ Gateway ดาวเทียมไทยคม ๔ 
อุ ปกรณ์  CNS Frequency Plan และสิท ธิ ใ นการ เ ข้ าถึ ง ร ะบบ 
Software ต่าง ๆ ที่ไม่มีการส่งมอบมา เป็นต้น 
 ๖. ปัญหาความชัดเจนของนโยบายต่อการด าเนินงานธุรกิจ
ดาวเทียมของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการควบรวม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 



๑๓ 
 

 
 
 

 ลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน และเป็นการประหยัดงบประมาณ 
ของประเทศ 

 การ ใช้ ท รั พย ากร ที่ มี อ ยู่ ข อ งทั้ ง สอ ง อ งค์ ก ร ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 มีโครงข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศ และบริการ 
ที่หลากหลาย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม  

 สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านดิจิทัลและความมั่นคงของชาติ 
 
 
 

  
◊  แผนงานปี ๒๕๖๔ 

 - แผนงานที่ส าเร็จตามแผนมีทั้งสิ้น ๑๙ แผนงาน 
 - แผนงานที่ส าเร็จเกนิรอ้ยละ ๘๐ มีทัง้สิ้น ๓ แผนงาน 
 - แผนงานที่ส าเร็จเกนิรอ้ยละ ๕๐ มีทัง้สิ้น ๒ แผน่งาน 
 - แผนงานที่อยู่ระหว่างขอเลื่อนหรือยกเลิกมีทั้งสิ้น ๒ แผนงาน 

◊  ความส าเร็จตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กร ๗ แผนงาน ปี ๒๕๖๔  
 - แผนงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนมีทั้งสิ้น ๕ แผนงาน 
ได้แก่  
 ๑) แผนลดความซ้ าซ้อนของ POP และ Internet Gateway   
 ๒) แผนบูรณาการโครงข่ายภายในประเทศ  

วัตถุประสงค์ของการควบรวม 

 

ความคืบหน้าของแผนการด าเนนิงานในปี ๒๕๖๔ 

 



๑๔ 
 

  ๓) แผนควบรวมสาขา/ศูนย์บริการ (ยกเลิกพ้ืนที่เช่า  
๗ แห่งแล้ว) 
  ๔) แผนบูรณาการโครงข่ายบรอดแบนด์ 
  ๕) แผนบูรณาการระบบไอที 
 - แผนงานที่ด าเนินการได้เกินร้อยละ ๕๐ มีทั้งสิ้น ๒ แผนงาน  
ได้แก่ 
 ๑) แผนปรับโครงสร้างองค์กร (ระยะเปลี่ยนผ่าน) 
 ๒) แผนบูรณาการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
 
 
 

 พิจารณาปรับลดแผนงานและการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 
 บูรณาการโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบ IT ให้เป็นหนึ่งเดียว 
 ปรับปรุ ง/พัฒนากระบวนการภายใน  Core Business 

Process และกระบวนการ Support Process ให้ทันสมัย โดยเน้น
กระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าเป็นล าดับแรก 

 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเสริมสร้างการ
ท างานร่ วมกันเป็นทีม และสนับสนุนให้พนั กง านยกระดับขี ด
ความสามารถของตน 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการด าเนินกจิกรรมควบรวม ปี ๒๕๖๔ 

 



๑๕ 
 

 
 
  ๑. การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ล่าช้า ขาดผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
มาน าองค์กร และชี้ขาดในประเด็นปัญหาข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  
  ๒.  การปรับ โครงสร้ า งองค์ ก รและทรัพยากรบุคคล  
(ระยะเปลี่ ยนผ่ าน)  ล่ าช้ า  การจัดท า โครงสร้ างและหน้ าที่ 
ความรับผิดชอบของส่วนงานในระยะเปลี่ยนผ่านหลังการควบรวม
ล่าช้ากว่าเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
(การจัดท า JD การจัดท ากรอบอัตราก าลัง การสรรหาคัดเลือก)  
และส่งผลต่อการด าเนินการควบรวมหน่วยงานและโครงข่าย 
ท าให้ล่าช้ากว่าก าหนด  
  ๓. การจัดล าดับและให้ความส าคัญ ( Prioritization)  
ของงานต่าง ๆ ที่แต่ละส่วนงานต่างให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ในภารกิจหลัก มากกว่าการด าเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรม 
ที่ต้องด าเนินการ ภายหลังการควบรวมที่ส่วนใหญ่จะเป็นแผนงาน 
ที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาว  
  ๔. ปัญหาขาดการสื่อสารและท าความเข้าใจที่ดี มีความชัดเจน 
และทันสถานการณ์ ในประเด็นที่พนักงานก าลังให้ความสนใจ สงสัย 
และต้องการจะรู้  เ พ่ือให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธา 
ต่อผู้บริหารระดับสูง อันจะส่งผลดีให้พนักงานเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญและจ าเป็นของการควบรวม เกิดความรู้สึกที่ดี ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และสุดท้าย
ให้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการควบรวมกิจการ 
 

อุปสรรคและความท้าทาย 

 



๑๖ 
 

 
 
 ๑. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายดิจิทัล ๔.๐  
   - เป็นตัวเร่งและผลักดันองค์กรภาครัฐให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
สู่รัฐบาลดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐  
   - เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐโดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ 
 ๒. การพัฒนาและขยายบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและ Wholesale 
ผ่านสถานะความเป็นกลาง  
   - มุ่ งเน้นการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  
ลดการลงทุนซ้ าซ้อน  รักษาฐานรายได้จากการให้บริการเช่า 
เสาโทรคมนาคมผ่านสถานะความเป็นกลาง พัฒนาและขยายบริการ
โครงสร้าง พ้ืนฐานเชิ งกลยุทธ์ ใหม่  ๆ  เช่น  ท่อร้อยสายใต้ดิน  
เสา Smart Pole เป็นต้น  
 ๓. การหาพันธมิตรในธุรกิจ Retail เ พ่ือรักษาฐานลูกค้า 
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว  
   -  สรรหาพันธมิตรที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการตลาด  
การหาลูกค้าและปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจให้มีสถานะเป็นเอกชน 
เพื่อความคล่องตัวในการแข่งขัน  
   - ใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า และ Fixed BB รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและพนักงานสาขาทั่วประเทศในการลด Time – to – Market 
 
 
 

ทิศทางธุรกจิของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 



๑๗ 
 

 
 

 ๑. บริการในกลุ่มพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Hard 
Infrastructure)  

 บริการท่อร้อยสาย  
 บริการ Dark Fiber  
 บริการเสาโทรคมนาคม  
 บริการพัฒนาสินทรัพย์  

 ทิศทางการด าเนินงาน 
 - พัฒนาเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
พร้อมให้บริการแก่ผู้ให้บริการรายอื่นอย่างเป็นกลาง (Neutral Provider) 
 - เพ่ิมการใช้ประโยชน์สินทรัพย์และจัดการค่าใช้จ่ายเงินลงทุน 
 ๒. บริการในกลุ่มธุรกิจโครงข่ายระหว่างประเทศ (International)  

 บริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ (สื่อสาร
ข้อมูลผ่านระบบเคเบิลใต้น้ า) 

 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (บริการ ๐๐๑ และ ๐๐๙) 
 บริการ IIG (International Internet Gateway) บริการ

ส าหรับผู้ให้บริการ Internet (ISP) ที่ต้องการเชื่อมต่อไปยัง Internet Hub  
 บริการ Internet exchange (IX) บริการจดุเชือ่มตอ่ส าหรบั

ลู กค้ าขนาดใหญ่ที่ มี  Internet หรื อ  Content เ ป็ นของตน เอ ง 
และต้องการเชื่อมต่อระหว่างกัน 
  ทิศทางการด าเนินงาน 

- สนับสนุนการใช้งานภายในให้กับกลุ่มธุรกิจ FBB กลุ่มธุรกิจ 
Mobile เพ่ิมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินจากภายนอก 
  - ขับเคลื่อนสู่การเป็น ASEAN Digital Hub  

กลุ่มธุรกิจของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 



๑๘ 
 

 ๓. บริการในกลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(Fixed Line Broadband) 

 บริการสื่อสารข้อมูล 
 บริการ Internet ความเร็วสูง (ทั้งแบบผ่านใยแก้วน าแสง

หรือผ่านคู่สายทองแดง) 
 บริการ Satellite (บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 

บริการสื่อสารสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการโครงข่ายดาวเทียม) 
 บริการโทรศัพท์ประจ าที่ (VOIP (IP phone) Cloud PBX) 
 บริการ USO การจัดให้มีบริการโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง

และบริการสังคมตามก าหนดของ กสทช. 
  ทิศทางการด าเนินงาน 
  - ผสานโครงข่ายเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า  
  - ลดค่าใช้จ่ายเงินลงทุนและเพิ่มการใช้ประโยชน์สินทรัพย์  
  - สรรหาคู่ค้าเพื่อลดข้อจ ากัดในการแข่งขัน 
  ๔. บริการในกลุ่มโครงข่ายโทรศัพท์ไร้สายเคลื่อนท่ี (Mobile)    

 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลูกค้าทั่วไป 
 บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งไม่มีโครงข่าย 
เป็นของตัวเอง Mobile Virtual Network Operator (MVNO)     

 บริการให้ เช่ าโครงข่ าย  (บริ การให้ เช่ าโครงข่ าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสาโทรคมนาคม โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงที่รับโอน
จากสัมปทาน) 

 บริการ Trunk Radio (บริการวิทยุติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่ม)  
   



๑๙ 
 

  ทิศทางการด าเนินงาน 
  - เร่งด าเนินการโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G (๗๐๐ MHz 
และ ๒๖ GHz) 
  - พัฒนาคุณภาพสัญญาณส่วนแบ่งตลาดและรายได้เฉลี่ย
ต่อผู้ใช้บริการ  
  - สรรหาคู่ค้า เพื่อลดข้อจ ากัดในการแข่งขัน 
  - ร่วมด าเนินการกับกลุ่มธุรกิจอื่นเพ่ือเสนอบริการที่ครบวงจร 
 ๕. บริการในกลุ่มพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและบริการ 
(Digital Infrastructure And Service)  

 บริการ Data Center (บริการให้เช่าพ้ืนที่รับฝาก Server  
ที่ได้รับการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและงานระบบตามมาตรฐานสากล)  

 Cloud บริการทรัพยากรด้านไอทีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เครื่อง Server, Platform, Software แบบ on-demand  

 บริการให้ค าปรึกษาออกแบบติดตั้งระบบป้องกันรวมถึง
บริการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 

 บริการที่จัดท า solution ให้ตามความต้องการของลูกค้า 
 บริการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวกับ 

การน าเข้าส่งออกระหว่างภาครัฐและเอกชน 
  ทิศทางการด าเนินงาน 

- สนับสนุนการขับเคลื่อนบริการดิจิทัลของภาครัฐ 
- ร่วมด าเนินการกับทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้า 
- ผสมผสานระหว่างการเติบโตจากภายในและการเติบโต

จากภายนอก 
 
 



๒๐ 
 

 
    
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดการด าเนินการ 
 ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ≥ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และ ๒๖๐๐ MHz 
 ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ≥ บมจ. กสท โทรคมนาคม  

เข้าประมูลและได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่ าน ๗๐๐ MHz  
จ านวน ๒ ใบอนุญาตในย่านความถี่ ๗๓๘-๗๔๘/๗๙๓-๘๐๓ MHz 
มูลค่ารวม ๓๔.๓๐๖ ล้านบาท 

 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ≥ คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการและแนวทางในการเป็นพันธมิตร
ด้านการตลาดและการขาย Mobile Partnerships บริการ my  
กับ บริษัท Chunghwa Telecom จ ากัด (CHT) 

ความคืบหน้าแผนธุรกิจ 5G คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 

 



๒๑ 
 

 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ≥ คณะกรรมการ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง 
บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และ Chunghwa Telecom (CHT)  
เพ่ือท าการตลาดบริการ my และ Digital Solution ในสัดส่วน ๒๕:๗๕ 
และอนุมัติงบประมาณลงทุน ปี ๒๕๖๓ ส าหรับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
(IV) เป็นเงิน ๑๐๒ ล้านบาท 

 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ≥ คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ อนุมัติสัญญาผู้ถือหุ้นและข้อตกลง ส าหรับพันธมิตร
ทางธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และ 
Chunghwa Telecom (CHT) และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ลงนามในสัญญาและข้อตกลงต่อไปได้ คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
อนุมัติในหลักการให้จัดหาโครงข่าย 4G/5G บนคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz 
ในรูปแบบจัดหาโครงข่ายร่วมกับพันธมิตร (Network Active/Passive 
Sharing) และเห็นชอบโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ ๕ บนคลื่นความถี่ 
๗๐๐ MHz ก่อนน าเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

 ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ≥ คณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี ๒๕๖๔ 
ส าหรับช าระค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่ าน ๗๐๐  MHz งวดที่  ๑  
และมีข้อสังเกตให้ฝ่ายจัดการศึกษาทางเลือกอื่นในการลงทุนธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G 

 ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ≥ คณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ มีมติให้ตั้งคณะท างานศึกษาและทบทวน
แผนธุรกิจ 5G คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 

 เมื่อวันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๔ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  
ได้มีค าสั่งที่ ต.๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและทบทวน
แผนธุรกิจ 5G คลื่นความถี่  ๗๐๐ MHz (ปรับปรุง โดยค าสั่ งที่   
ต.๒๕๘/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยคณะท างานฯ  
ได้พิจารณาทบทวนแนวทางการลงทุนและแผนธุรกิจ 5G มาโดยล าดับ 
และได้เสนอแนวทางด าเนินงาน ๓ แนวทาง ในการท า Workshop 
ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท คือ  
  ๑. การขาย/โอนคลื่น  
  ๒. การร่วมกับพันธมิตรจัดหาโครงข่ายรูปแบบ Network 
Sharing และการขายความจุ  
  ๓. การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรเพ่ือลงทุนโครงข่าย 
และขายส่งบริการ  
  ทั้งนี้  มีข้อสรุปจากการท า Workshop คือ คณะกรรมการ  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ให้คณะท างานฯ ศึกษาประเด็น
กฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมพร้อมให้แนวทาง 
การด าเนินการ โดยที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ควรลงทุนเพ่ิม 
ในคลื่นความถี่  ๗๐๐ MHz เ พ่ือลดความเสี่ยงจากการแข่งขัน 
และให้พิจารณาแนวทางการขายหรือโอนคลื่นความถี่เป็นเงินสดหรือหุ้น 
ซึ่งข้อสรุปแนวทางที่มีความเหมาะสม คือ การร่วมพันธมิตรจัดหา
โครงข่ายรูปแบบ Network Sharing และการขายความจุ 
 
 

วิธีการด าเนนิงาน 



๒๓ 
 

 
 
  

 จากผลการเจรจากับพันธมิตรท่ีไม่สนใจซื้อความจุโครงข่าย 5G 
๗๐๐ MHz บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติจึงปรับแผนธุรกิจจากเดิม  
โดยการขายความจุบางส่วน และท าการตลาดค้าปลีกเองบางส่วน  
เป็นการท าตลาดค้าปลีกเองทั้ งหมด โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าของ  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ 
 ๑. บริการ "my" - การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป 
กลุ่มเป้าหมายบุคคลที่เน้นความคุ้มค่าราคาที่เป็นธรรมผู้ใช้งานเดิม 
๘๕๐ MHz และบุคคลทั่วไป  
 ๒. บริการ "Low-End Service"  -  เป็นบริการขั้น พ้ืนฐาน  
เน้นราคาถูก จัดให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
 ทั้งนี้ การให้บริการลูกค้ากลุ่ม ๑. และ ๒. จะแตกต่างกัน 
ทั้งในแง่คุณภาพและราคา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ได้แก่   
ผู้มีรายได้น้อย (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๕ ล้านสิทธิของรัฐบาล) 
ข้าราชการ และนักเรียน นักศึกษา 
 ๓.  บริ ก ารดิ จิทั ลและอื่ น  ๆ  -  ให้ บริ ก าร  Connectivity  
กับโครงการ Smart ต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ ๑) IOT & Sensors  
๒) Smart Grid & Smart City และ ๓) Fixed mobile Services 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินธรุกจิของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ



๒๔ 
 

 
 
 

 การประชุมคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ   
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติในหลักการ
ให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการคัดเลือกพันธมิตรธุรกิจ 5G  
บนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz โดยการสร้าง/เช่าโครงข่าย 5G  
คลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz ในรูปแบบ Network Sharing เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลการลงทุนเพ่ิมเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นการผูกพันองค์กร
ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม 
และรับความเห็นของที่ประชุมไปด าเนินการต่อไป 
 
 
 
  

 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือเชิญ  Advanced 
Wireless Network (AWN) Dtac Trinet (DTN) และ True Universal 
Convergence (TUC) มายื่นข้อเสนอพันธมิตร ซึ่งทั้ง ๓ บริษัทได้ยื่น
ข้อเสนอพันธมิตร ประกอบด้วยข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างน าเสนอ
ผลการคัดเลือกพันธมิตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
 
 
 
 

ความคุ้มค่าในการลงทุน : ขึ้นอยู่กับค่าสร้าง/เช่าโครงข่าย 

สถานะปัจจุบนั 



๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 5G  
ย่าน ๒๖ GHz จาก กสทช. โดยช าระค่าคลื่นความถี่เต็มจ านวนให้กับ 
กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมายในการลงทุนเพ่ือสนับสนุน
นโยบายและการบริการสาธารณะ ทั้งในส่วนการให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานโครงข่าย 5G และการน าคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดรูปแบบการลงทุน เป็นการลงทุนในลักษณะ Project-Based 
โดยลงทุนเป็นรายแห่งเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล  

แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕ 

สรุปโครงการ ๒๖ GHz ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 



๒๖ 
 

ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ต้องการน าคลื่นความถี่มาพัฒนา 
การใช้ประโยชน์ให้บริการ 5G ร่วมกับทรัพยากรคลื่นความถี่ 
และโครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 5G (26 GHz) Business Model เป็นการลงทุนในลักษณะ 
Project-based 

 ลงทุนเป็นรายแห่ง เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ 
 ใช้เงินลงทุนเป็นรายปี ไม่ใช่ลงทุนเป็นโครงการเดียว 
 ลงทุนเมื่อมีลูกค้าเป็นที่แน่ชัด 

  โครงการทดลองทดสอบในปัจจุบัน 
โดยได้เปิดให้บริการในรูปแบบการทดสอบ/ทดลองระบบ

เทคโนโลยี 5G (Proof of Concept) แก่ลูกค้าแล้ว ในปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. “บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย”  

น าร่องเทศบาลต าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือให้บริการ 5G  
ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC และ Smart Cities 

๒. “โครงการ 5G Smart City @ Pattaya” เปิดให้บริการ 5G 
ในเขตพ้ืนที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

๓. โรงงานอุตสาหกรรม: โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart 
Factory กับ บจก. PTT GC 

๔. โรงพยาบาล: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
กรมแพทย์ทหารเรือ 

 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   หลักการของโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นเคเบิลใต้น้ า โครงการ ASEAN Digital Hub 

 



๒๘ 
 

 ข้อมูลจ านวนผู้ใช้ Internet ในประเทศไทยสูงและเพิ่มสูงขึ้น 
 Content ส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศ และต้องดึงมาจาก Hub 

ต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
 การเชื่อมต่อระยะไกล สร้างภาระต่อ ผู้ให้บริการ หรือ  ISP  

ในประเทศซึ่งมีผลกับต้นทุนบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หาก Content Provider/CDN เข้ ามาท าให้  ISP เชื่ อมต่อ

ระยะใกล้ ด้วยต้นทุนที่ถูกลง 
 ดึงดูด Operator เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เปลี่ยนมาเชื่อมต่อ 

ในประเทศไทยแทน เสมือนเป็น Digital Hub ของ ASEAN 
 ปริมาณ Traffic ไทยรวมกับเพ่ือนบ้าน ดึงดูดให้เกิดการลงทุน

ทางด้านดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย 
 
 
 



๒๙ 
 

  การด าเนินการ 
๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยัง

ชายแดน กับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา และความจุเชื่อมโยง
ระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ า (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 

๒. กิจกรรมย่อยที่ ๒ ขยายความจุของระบบเคเบิลใต้น้ า
ระหว่างประเทศที่มีอยู่รวม ๑,๗๗๐ Gbps (ด าเนินการเสร็จแล้ว)  

๓. กิจกรรมย่อยที่ ๓ ร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น้ าระบบใหม่  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 
 
 
  

 ๑. ขอใบอนุญาตในน่านน้ าประเทศจีน ใช้เวลานานกว่าแผน 
ที่ก าหนด จึงส่งผลให้การส ารวจทางทะเลล่าช้าออกไปอีก และส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปยังก าหนดการก่อสร้างระบบในขั้นตอนอื่น ๆ  
ที่ต้องล่าช้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งอุปกรณ์ในทะเล 
ในน่านน้ าประเทศจีน 
 ๒. เรือติดตั้งทางทะเลล าหลักของผู้รับจ้างเกิดเพลิงไหม้  
ท าให้สง่ผลกระทบต่อแผนการจัดสรรเรือล าอื่น ๆ  รวมถึงผลกระทบต่อ
ก าหนดการติดตั้งอุปกรณ์ทางทะเลในภาพรวมต่อเนื่องไปด้วย 
 ๓. ปัจจัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID -  19  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ  
ได้รับผลกระทบ อาทิ การที่ผู้รับจ้างในต่างประเทศไม่สามารถ 
เดินทางเข้ามาด าเนินการส ารวจและติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละประเทศได้

ปัญหาและอุปสรรค 
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ตามก าหนด เนื่องจากมีกระบวนการเพ่ิมขึ้นจากมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดทั้งในและต่างประเทศ 
 จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ระบบ ADC คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๖ 
 
 
 

  

 โครงการ ASEAN Digital Hub สามารถยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ 
ที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับ 
ความต้องการการใช้งานของประเทศไทยและของประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมถึงการส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบกิจการให้บริการ 
ด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือศูนย์กลาง 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 
และยังมีส่วนในการผลักดันให้ค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ต่างประเทศปรับลดลงและสามารถแข่งขันได้กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ท าให้ผู้ประกอบการในประเทศมีต้นทุนที่ต่ าลง ซึ่งจะมีส่วนท าให้
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับประชาชนถูกลงตามไปด้วย 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับจากโครงการ ASEAN Digital Hub 
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 ● เป้าหมายสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบน (CLM) 

 -  ผลักดันให้ เกิดการเชื่อมต่อจากพม่า  ลาว กัมพูชา  
ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  - ผลักดันให้ Major Content Provider หรือ CDN รายอื่น ๆ 
เข้ามาตั้ง Data Center ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

● แผนท่ีต้องด าเนินการต่อไป 
 - พัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อ  Border CLM ให้มีศักยภาพ
เสถียรภาพ และความหลากหลายมากขึ้น รองรับการเชื่อมต่อจาก CLM 
  -  พัฒนาโครงข่ายระหว่างประเทศให้มี ให้มีศักยภาพ
เสถียรภาพ และความหลากหลาย รองรับปริมาณ Traffic ขนาดใหญ่
ของ Major Content Provider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายการเป็นASEAN Digital Hub  

และแผนด าเนนิงานต่อไป 
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โครงการเนต็ประชารัฐ 

  ๑. คณะกรรมาธิการได้มีการเดินทางลงพ้ืนที่ เ พ่ือติดตาม
ประสิทธิภาพการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ โดยได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนผู้ ใช้ งานในพ้ืนที่พบว่า 
การให้บริการบางพ้ืนที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น จุดติดตั้งไม่เหมาะสม 
ความแรงของสัญญาณไม่เพียงพอเนื่องจากระยะการกระจายสัญญาณ
ไม่ไกล ความเร็วในการใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการเน็ตประชารัฐ
ได้ด าเนินการมาเป็นเวลา ๕ ปกีว่าแล้ว จึงสมควรมีการส ารวจจุดติดตั้ง
กระจายสัญญาณโครงการเน็ตประชารั ฐใหม่ทั้ งหมดอีกครั้ ง  
เพ่ือพิจารณาทบทวนจุดติดตั้งที่อาจไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน 
หรือชุมชนมีความเจริญแล้ว เ พ่ือน าไปติดตั้งทดแทนในจุดที่มี 
ความต้องการใช้งานต่อไป  
   นอกจากนี้  ควรด าเนินการพิจารณาศึกษาหาแนวทาง 
หรือแผนการพัฒนาต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐในระยะยาวใหย้ัง่ยนื
ได้อย่างไร รวมถึงการลดความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างโครงการ 
เน็ตประชารัฐของกระทรวงฯและโครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล 
ของ กสทช. เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นมากจนเกินไป 
  ๒. ควรเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือหน่วยงาน
ขอ ง รั ฐ ใ น พ้ื นที่ ไ ด้ รั บ รู้  รั บ ท ร าบ  แ ละ เห็ น ถึ ง ค ว ามส า คั ญ 
ของการให้บริการอินเทอร์ เน็ตฟรีจากโครงการเน็ตประชารัฐ  
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนได้เกิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้คุ้มค่า 

ข้อคิดเห็นและประเด็นซกัถามของคณะกรรมาธกิาร 

 



๓๓ 
 

กับการลงทุนจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และควรมีการพิจารณา
ศึกษาหาแนวทางเกี่ ยวกับการท าให้ผู้ ใช้ งานเดิมยังคงใช้ งาน
อินเทอร์เน็ตจากโครงการเน็ตประชารัฐต่อไปเหมือนเดิมหรือมีความถี่
ในการเข้าใช้งานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการมีจ านวนผู้ใช้งานมากขึ้น 
หรือความถี่ ในการ เข้ า ใช้ ง านมากยิ่ งขึ้ นจะ เป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนให้ได้รับงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือมาบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๓. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีรายได้กลับมาบ้างหรือไม่  
จากการให้บริการในเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนในพ้ืนที่โครงข่าย 
เน็ตประชารัฐ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด จ านวน ๕๔๖,๕๓๐ Port 
   ผู้แทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้ ให้ข้อมูลว่า  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ต้องการให้เกิดการแข่งขันในตลาด 
เพ่ือให้ผลประโยชน์สูงสุดตกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้มากที่สุด  
จึงได้ด าเนินการกลยุทธ์ทางการตลาดโดยให้บริการประชาชน 
ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด ส่งผลให้บริษัทมียอดการใช้งานถึงจ านวน 
๕๔๖,๕๓๐ Port เนื่องจากราคาถูกกว่าของเอกชน โดยเฉลี่ย 
ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะราคาประมาณ ๓๐๐ กว่าบาท 
ส่วนของเอกชนจะประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ บาท โดยเสียงตอบรับ 
จากผู้ใช้บริการก็พึงพอใจกับคุณภาพและบริการ ซึ่ง บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ 
  ๔. โครงการเน็ตประชารัฐได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี
กว่าแล้ว การใช้งานอินเทอร์เน็ตอาจจะท าให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ 
ในการให้บริการประชาชนเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  มีแผนงานหรือแนวทางอย่างไร  
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ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม และได้รับงบประมาณจากส่วนใด 
เพื่อให้สามารถคงคุณภาพในการให้บริการต่อไป 
   ผู้แทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้ ให้ข้อมูลว่า  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
หรือโครงสร้างต่าง ๆ โดยได้มีการตรวจสอบพัสดุภายใต้โครงการ 
เน็ตประชารัฐเป็นประจ าทุกปี มีระบบควบคุมส่วนกลางของโครงการฯ 
เพ่ือดูสถานการณ์การท างานของอุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  
มีแผนการขยายเพ่ิม Bandwidth ในบางจุดหรือบางพ้ืนที่ที่มีปริมาณ
การใช้งานสูง 
  ๕. หากโครงการเน็ตประชารัฐไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ หรือได้เพียงบางส่วนเท่านั้น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 
มีแนวทางหรือแผนงานอย่างไรในการสร้างความยั่งยืนให้โครงการ
สามารถด าเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชนต่อไปได้ 
   ผู้แทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้ ให้ข้อมูลว่า  
โครงการเน็ตประชารัฐได้ด าเนินการ ให้บริการอินเตอร์ เน็ตฟรี 
แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ขณะนี้กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้โอนให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  
เป็นผู้ดูแลเพ่ือให้สามารถน าไปให้บริการลูกค้าอื่นด้วย โดยมีเป้าหมาย 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง
และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  
จะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้รับจ้างให้บริการท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่าง
การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากต้องมีการ
พิจารณาศึกษากันอย่างละเอียดรอบคอบและจ าเป็นต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สามารถด าเนินการได้โดยถือเสมือนว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภค
อย่างหนึ่งในลักษณะเดียวกันกับไฟฟ้า น้ าประปา โดยคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จ
ทันปีงบประมาณนี้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่น 
เช่น กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) หรือกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  (USO) ทั้งนี้ เพ่ือคงไว้ซึ่งการจัดบริการ
อินเทอร์ เน็ตฟรีซึ่ งเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้กับประชาชน 
ที่อยู่ห่างไกลและมีรายได้น้อย  
   อย่างไรก็ตาม เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา 
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กับรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น 
ข้อมูลล่าสุดได้รับการแจ้งยืนยันจากรัฐมนตรีว่าจะได้งบประมาณ 
จากกองทุน USO โดยเข้าบรรจุวาระในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
   นอกจากนี้ จุดติดตั้งทั้งหมดจ านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน  
เมื่อครบระยะเวลาด าเนินการโครงการแล้ว จะมีการทบทวนส ารวจ 
จุดติดตั้งใหม่ทั้งหมด โดยอาจมีย้ายไปติดตั้งในจุดที่เหมาะสมกว่า  
เช่น  กองทุนหมู่ บ้ าน  พัฒนาชุมชน ศาลากลางของหมู่ บ้ าน  
หรือจุดที่พิจารณาร่วมกันแล้วว่าเหมาะสมที่ประชาชนสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ โดยมีคณะท างานของท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้พิจารณา 
 
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 

 - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากัด (มหาชน) รับมอบ
ดาวเทียมมาด าเนินการบริหารจัดการเป็นระยะเวลา ๔-๕ เดือนแล้ว 
ภาพรวมการบริหารจัดการ และรายรับและรายจ่าย มีแนวโน้มอย่างไร 
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   ผู้แทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้ ให้ข้อมูลว่า  
ในการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศนั้น กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบสิทธิการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศภายหลังสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการจนสิ้นสุด 
อายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม ดังนี้  
   ๑) ดาวเทียมไทยคม ๔ สิ้นสุดปี ๒๕๖๖ จึงเป็นภาระเร่งด่วน
ในการจัดท าแผนรักษาวงโคจร 
   ๒) ดาวเทียมไทยคม ๖ สิ้นสุด TOR ปี ๒๕๗๒ (สิ้นสุดอายุ 
ทางวิศวกรรมของดาวเทียม ปี ๒๕๗๕) ดังนั้น วงโคจร ๗๘.๕ องศา
ตะวันออก จึงยังมีเวลาที่จะด าเนินการให้มีดาวเทียมขึ้นใหม่ 
   ๓) ดาวเทียมไทยคม ๕ ดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียม
ไทยคม ๘ อยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
   ส าหรับภาพรวมของรายรับและรายจ่ายของ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ภายหลังการรับมอบสิทธิด าเนินการบริหารจัดการดาวเทียม 
โดยการบริหารจัดการก่อนรับโอนจาก บมจ.ไทยคม จะแบ่งการใช้งาน
ดาวเทียมเป็น ๒ ส่วน คือ บมจ.ไทยคม ใช้ครึ่งหนึ่ง และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม และ บมจ. ที โอที  และหน่วยงานของรัฐอื่น  ๆ  
ใช้อีกครึ่งหนึ่ง โดยก่อนหน้านั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที 
ต้องมีค่าใช้จ่ายซื้อช่องสัญญาณจาก บมจ. ไทยคม ปัจจุบันจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้แล้ว ส่วนรายได้ที่ตกลงกัน คือ รายได้จากลูกค้าภาครัฐ
ทั้งหมดจะตกเป็นของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ คือ มีส่วนรายได้
เพ่ิมขึ้น ส่วนรายจ่ายลดลง ส าหรับ บมจ. ไทยคม แต่เดิมไม่มีต้นทุน 
ในการให้บริการ ณ วันนี้ บมจ. ไทยคม ต้องจัดซื้อช่องสัญญาณ 
แบบขายส่งจาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และให้บริการลูกค้า 



๓๗ 
 

ของ บมจ. ไทยคม ต่อไป ดังนั้น การบริหารจัดการในภาพรวม  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังคงมีก าไร แต่อาจจะมีก าไรไม่เทียบเท่า
กับช่ วงที่  บมจ.  ไทยคม บริหารจัดการ เนื่ องจากดาวเทียม 
มีอายุการใช้งานสั้นลง 
   ทั้ งนี้  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  มีแผนการรองรับ 
เพ่ือบริหารจัดการดาวเทียมโดยมีการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ 
เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องดาวเทียมโดยเฉพาะ แต่ดาวเทียม 
ไทยคม ๔ และดาวเทียมไทยคม ๖ ติดปัญหาที่สัญญามอบสิทธิ  
ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ดูแลแต่ไม่ได้โอน
สินทรัพย์ ให้  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ดั งนั้น  การใช้ งาน 
การด าเนินการใด ๆ  จึงต้องแจ้งกระทรวง แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจาก 
อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงสัญญามอบสิทธิเพ่ือให้การด าเนินการ
ต่าง ๆ คล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น  
 
การควบรวม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

  ๑. โครงสร้างองค์กรของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ภายหลัง
การควบรวมควรจัดเป็นบริษัทลูกย่อยหรือเป็นรูปแบบโฮลดิ้ง คอมพานี 
จะมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือแข่งขัน
ทางธุรกิจมากกว่าการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่คณะกรรมการบริหาร 
นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรต่าง ๆ 
เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย เพ่ือศึกษา
จุดอ่อน จุดแข็ง เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
  ๒. ภายหลังการควบรวมแล้ว บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 
มีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ 



๓๘ 
 

   ผู้แทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้ ให้ข้อมูลว่า  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติมีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดเพ่ิมขึ้น
อย่างแน่นอน เนื่องจากมีการผสมผสานโครงข่ายและมีการน ามา 
ใช้ งานร่ วมกันทั้ ง โครงข่ ายของทั้ ง  บมจ. กสท โทรคมนาคม  
และ บมจ. ทีโอที เดิม เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ  
ดังจะเห็นได้จากโรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่คงสภาพการจ้าง
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที เหมือนเดิ ม 
และมีแนวโน้มขยายมากยิ่งขึ้น 
  ๓. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  มีแผนการหรือนโยบาย 
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างไรบ้าง 
   ผู้แทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้ ให้ข้อมูลว่า  
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติมีผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๒.๕ 
ล้านเลขหมาย ซึ่งเทคโนโลยีที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็น 3G และ 4G  
โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz กับ ๒๖ GHz 
ซึ่งคลื่นความถี่ ๒๖ GHz จะใช้งานในรูปแบบ Business-to-Business (B2B) 
อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
พ้ืนที่ เมืองอัจฉริยะ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนคลื่นความถี่  ๗๐๐  MHz  
จะใช้ส าหรับการใช้งาน 5G เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการ  
ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณและสรรหาพันธมิตร  
คลื่นความถี่  ๗๐๐ MHz จะพยายามลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ให้มากที่สุด โดยจะท า Network and Sharing โดยมุ่งเป้าไปที่ลูกค้า
ฐานล่างหรือผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก 
 
 
 



๓๙ 
 

เคเบิลใต้น้ าโครงการ ASEAN Digital Hub 

  ๑. ควรด าเนินการศึกษาหาแนวทางให้ผู้ให้บริการหรือ Operator 
ต่าง ๆ ภายในประเทศมาใช้เก็ตเวย์ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  
หากมีผู้ ใช้ งานมากยิ่ งขึ้นราคาต่อยูนิตก็จะถูกลง  ท าให้บริษัท 
มีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคามากขึ้น 
  ๒. ควรเป็นการเสนอขายแก่ Content Provider ในลักษณะ
เป็น Package คล้าย BOI ด้วยการเช่าวงจร การเช่าพ้ืนที่ Data Center 
และการใช้ Cloud บริการ Cyber Security 
  ๓. ภายหลังประเทศไทยมีโครงการ ASEAN Digital Hub  
มีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่  
   ผู้แทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการ 
ASEAN Digital Hub ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นการเพ่ิม
ทา ง เ ลื อ ก ให้ ผู้ ใ ช้ ง าน ในประ เทศส่ ง ผ ล ให้ เ กิ ด ก า ร แข่ ง ขั น  
น ามาซึ่งการใช้บริการโครงข่ายที่หลากหลายด้วยค่าใช้บริการที่ต่ าลง  
รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศเชื่อมต่อ 
มายังประเทศไทยแทน ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายภายใต้โครงการถูกน าไป
ให้บริการกับผู้ให้บริการในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง Content 
Provider แล้ว และมีแนวโน้มการใช้งานโครงข่าย และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ด้านโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๑ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 

ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม 

วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาวาเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ ์

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 



๔๒ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ ์

รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย  เสียงหลาย 

กรรมาธกิาร 

 

 



๔๓ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
ก าหนดการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------- 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา   - คณะกรรมาธิการพร้อมกัน ณ อาคารรัฐสภา  
เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา   - ออกเดินทางไปยัง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  - เดินทางถึง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  - นาวาเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  
   รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ 
  - พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  
   ประธานคณะกรรมาธิการ 
   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
   มารับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา  - รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
   ตลอดจนความคืบหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑. โครงการเน็ตประชารัฐ 
   ๒. ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
   ๓. การควบรวมกิจการ 
   ๔. เคเบิลใต้น้ าโครงการ ASEAN Digital Hub 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา  - ออกเดินทางกลับ  

เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา  - เดินทางถึงอาคารรัฐสภา 



๔๘ 
 
 

รายนามคณะเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น 
ของคณะกรรมาธกิารการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร  

และการโทรคมนาคม วุฒสิภา 
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------- 
 

๑. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์  ประธานคณะกรรมาธิการ 
  (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
๒. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  

  คนที่สาม 
๓. นายสมชาย  เสียงหลาย  กรรมาธิการ 
๔. นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๕. นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๖. นายศุขขโต  พุ่มมาลี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๗. นายสาธิต  รฐัเลิศกานต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๘. พลเอก สุวโรจน์  ทิพย์มงคล ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก ธนา  วิทยวิโรจน์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ
๑๓. พันเอก ภูวนารถ  เจนถนอมม้า นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นายพิเชฐ  ม่วงนวล เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๕. พันเอกหญิง นัยนา  ปุ่นอภิรักษ์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๖. นางสุวรรณีย์  เจียรานุชาติ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๗. นางสาวธวัลรัตน์  วินิตวฒันคุณ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 



๔๙ 
 
๑๘. นายวาริท  น าชัยศิร ิ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๙. นายนิศาพล  นนทะสุต อนุกรรมาธิการ (คณะ ๑) 
๒๐. นายสุรพล  สงวนศิลป ์ อนุกรรมาธิการ (คณะ ๒) 
๒๑. พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง อนุกรรมาธิการ (คณะ ๒) 
๒๒. นายธานินท์  หยวกขาว อนุกรรมาธิการ (คณะ ๒) 
๒๓. นายวรนิติ์  ลิมปาคม อนุกรรมาธิการ (คณะ ๒) 
๒๔. นายวรวาท  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อนุกรรมาธิการ (คณะ ๒) 
๒๕. นายภาสกร  ประถมบุตร อนุกรรมาธิการ (คณะ ๒) 
๒๖. พลตรี วิเศษ  เจริญสุข ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (คณะ ๒)
๒๗. พลอากาศตรี ทนงศักดิ์  สุทธิสารากร  ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา 
 (พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์) 
๒๘. พันโทหญิง ดวงกมล  รัตนภูรินทร์ ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกวุฒิสภา 

 (พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์) 
๒๙. นายวุฒิชัยย์  ลีละวัฒนพงษ์  นิติกรช านาญการ 
  (เลขานุการคณะเดินทาง) 
๓๐. นางสาวมานิดา  นามงาม  นิติกรช านาญการ 
 (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
๓๑. นางสาวพจนีย์  เขมร  วิทยากรช านาญการ 
 (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
๓๒. นายนรพนธ์  โชคเจริญพัฒนกิจ    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
 (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
๓๓. นายศักรินทร์  ด านิล นักศึกษาฝึกงาน 
 (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
 

....................................... 




